

WGEลั่นปีนี้โต10% ลงทุนใหม่4พันล.

WGE วางเป้ารายได้ปี 65 โต 2 หลัก หรือพุ่งไม่ต่ำกว่า 10% แบริกถือถน 3,000 ล้านบาท หยอดรับรู้รายได้ต่อเนื่อง รอ ลุ้นผลประมุลงานใหม่ 4,000 ล้านบาท คาดได้งาน 10-20% พร้อมลุยประมุลงานใหม่ทุก ไตรมาส คาดภาคก่อสร้าง ทั้งงานรัฐ-เอกชน พื้นที่แรง!

อ่านต่อ หน้า 27

WGE

นายเกรียงศักดิ์ บัวมุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายมีรายได้รวมเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก หรือไม่ต่ำกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากจะทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานที่มีอยู่ในมือ ทั้งงานโครงการของภาครัฐ และภาคเอกชน

โดยปัจจุบันบริษัทมีงานค้าง (Backlog) มูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในทุกไตรมาส ขณะเดียวกันบริษัทคาดว่าจะมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม โดยขณะนี้รอผลประมุลงานมูลค่ารวมกว่า 3,000-4,000 ล้านบาท คาดจะได้รับงานเข้ามา 10-20% ของมูลค่างานทั้งหมด และจะมีการประมุลงานใหม่เพิ่มในทุกไตรมาส

ส่วนการลงทุนในปี 2565 จะเป็นการลงทุนโครงการต่อเนื่องจากปี 2564 ไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ และการลงทุนด้านอื่น ๆ ได้มีการลงทุนไว้ค่อนข้างครอบคลุมหมดแล้วทุก ๆ ด้าน เพื่อให้บุคลากร และงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนา

ธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างของปี 2565 จะค่อนข้างโดดเด่นมาก โดยเฉพาะงานโครงการภาครัฐที่ชะลอไว้ในปี 2564 กลับมาเดินหน้าเต็มรูปแบบในปี 2565 รวมไปถึง

โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเห็นการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปรับงานของ WGE และบริษัทต่าง ๆ ด้านการลงทุนของภาคเอกชนนั้น ปัจจุบันเห็นสัญญาณความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น และกลับมาเดินหน้าพัฒนาโครงการเดิมที่ชะลอไว้ และโครงการใหม่ ๆ ตามปกติ ถือเป็นโอกาสในการเข้าไปรับงานเช่นกัน เชื่อว่าตลอดทั้งปี 2565 โครงการต่าง ๆ จะเดินหน้าแบบไม่สะดุด

นอกจากนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 ออกมาตามแผนงานที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ โดยช่วยสนับสนุนภาพรวมทั้งปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งจะประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติงบการเงิน และประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงกลางเดือน ก.พ.นี้ ■